

Điện Biên, ngày 04 tháng 12 năm 2024

Số: 82/BC-BDT

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2024; Chương trình hoạt động
năm 2025 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20/11/2015;

Thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND, ngày 22/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Chương trình công tác năm 2024 của Ban, Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh kết quả hoạt động năm 2024 và xây dựng Chương trình hoạt động năm 2025, với những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Hoạt động phối hợp, chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Ban) đã chủ động phối hợp với các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung trình tại Kỳ họp; tham dự đầy đủ các phiên họp chuẩn bị nội dung, chương trình 02 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp bất thường để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Để thực hiện việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, Ban thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; nghiên cứu các chế độ, chính sách của Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các văn bản, tài liệu, báo cáo có liên quan và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra. Kết quả: Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã chủ trì và phối hợp thẩm tra 34 báo cáo, đề án, chương trình, kế hoạch và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại các kỳ họp¹.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

¹ Tại kỳ họp thứ Mười bốn: 02 nội dung chủ trì, 02 nội dung phối hợp; Kỳ họp thứ Mười lăm: 02 nội dung chủ trì, 05 nội dung phối hợp; Kỳ họp thứ Mười sáu: 03 nội dung chủ trì, 07 nội dung phối hợp; Kỳ họp thứ Mười bảy: 05 nội dung chủ trì, 08 nội dung phối hợp.

Năm 2024, Ban đã tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và theo kế hoạch đã đề ra; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, phản ánh đúng thực tế tại địa phương và một số đơn vị, sở, ngành liên quan. Cụ thể:

- Giám sát tại kỳ họp: Chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu tài liệu, thẩm tra 34 báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình 04 kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

- Chủ trì tham mưu giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh: "*Việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh Điện Biên*". Giám sát trực tiếp tại 08 huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa; làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh; giám sát qua Báo cáo đối với thị xã Mường Lay, Thành phố Điện Biên Phủ và 05 sở, ngành tỉnh: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông. Thông qua giám sát đã đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế; kiến nghị 17 nội dung quan trọng Chính phủ, Quốc hội, Các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả nguồn ngân sách của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức giám sát chuyên đề: "*Việc thực hiện Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2023-2024*", thực hiện giám sát trực tiếp tại một số trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn và làm việc với UBND các huyện Mường Chà, Tuần Giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài Chính; giám sát thông qua báo cáo đối với 08 đơn vị cấp huyện còn lại. Thông qua giám sát đã đánh giá kết quả đạt được, những mặt hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế; kiến nghị 05 nội dung quan trọng với UBND tỉnh.

- Tiến hành giám sát Tình hình triển khai thực hiện Dự án Xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Chiềng Sơ (giai đoạn I), tại xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông. Tiến hành khảo sát tình hình triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021- 2025 và các nguồn vốn hỗ trợ dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn các huyện Điện Biên, Nậm Pồ, Mường Nhé.

- Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV, Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết 07 kiến nghị của cử tri, cụ thể: 04 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh (*trước kỳ họp thứ Năm 01 kiến nghị, trước*

kỳ họp thứ Mười lăm 03 kiến nghị); 03 kiến nghị trước kỳ họp thứ Mười ba (trong đó: 01 kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 01 kiến nghị thuộc trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường, 01 kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của UBND huyện Mường Ảng)².

- Lãnh đạo Ban tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh "*Thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2019-2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên*" và chuyên đề "*Việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự; thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2024*" tại các huyện, thị xã, thành phố, một số sở, ngành tỉnh và làm việc với UBND tỉnh; tham gia Đoàn giám sát của Ban Văn hoá – Xã hội về "*Việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên*".

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận, kiến nghị giám sát trong năm 2023 do Ban chủ trì tham mưu³.

Ngoài ra, Ban thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh; việc thực hiện các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc. Theo dõi, giám sát việc ban hành quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND các huyện, thị xã, thành phố theo lĩnh vực được phân công.

3. Các hoạt động khác

- Phối hợp với các Ban tham mưu, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh trong việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Cho ý kiến biểu quyết bằng phiếu thông qua Nghị quyết về việc đặt tên đường và điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối 06 tuyến đường đã đặt tên trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2025 của HĐND tỉnh.

- Tham gia ý kiến đối với các văn bản dự thảo do Sở Khoa học công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi, xin ý kiến⁴.

- Rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

² Qua giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả 07/07 ý kiến kiến nghị đã được chỉ đạo giải quyết, trả lời; trong đó 06/07 ý kiến kiến nghị đã giải quyết xong, đạt 85,7%; còn 01 ý kiến kiến nghị trước kỳ họp thứ Mười ba đang trong quá trình giải quyết, chiếm 14,3% (thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

³ Nghị quyết kết quả Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh "*Việc thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2019-2023*"; các kiến nghị tại Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về "*Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên*".

⁴ Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân Điện Biên; dự thảo Nghị quyết quy định kinh phí hỗ trợ thực hiện việc dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Thành viên Ban tham gia các cuộc họp thẩm tra của Ban, tham dự 04 kỳ họp HĐND tỉnh và tham gia tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, thứ Mười bảy HĐND tỉnh khoá XV theo đúng quy định.

- Tham gia hoạt động giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đoàn công tác tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông; Lãnh đạo Ban tham dự các Chương trình, hội nghị, Hội thảo, các sự kiện do Trung ương, Tỉnh và các địa phương tổ chức; tham gia Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh tập huấn, nâng cao kỹ năng cho đại biểu HĐND và trao đổi, học tập kinh nghiệm tại một số địa phương; dự Hội nghị tổng kết năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 tại một số Sở, ban ngành của tỉnh...; tham gia đón, tiếp Đoàn đại biểu HĐND các tỉnh: U Đôn Xay, Bo Kẹo, Phong Sa Lý - Nước CHDCND Lào thăm không chính thức tỉnh Điện Biên...

- Thực hiện tiếp công dân thường xuyên theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2025 “*Việc triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên*”; giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh năm 2025 “*Việc thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2018 – 2025*”.

- Cho ý kiến đối với một số dự thảo Văn bản do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh.

- Làm việc chuyên môn và tham gia các cuộc họp của thường trực HĐND, UBND tỉnh, kỳ họp HĐND huyện và một số sở, ngành

- Thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình thực tế ở cơ sở, đặc biệt là tình hình sản xuất, ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn; việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ban.

4. Đánh giá chung

Năm 2024, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chương trình đề ra. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban thực hiện đúng sự chỉ đạo, phân công, điều hòa hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh; triển khai thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát đúng nội dung, mục đích và tiến độ đề ra. Các báo cáo thẩm tra, giám sát của Ban đảm bảo chất lượng, nhận định, đánh giá khá toàn diện, có căn cứ pháp lý, sát với tình hình thực tế của tỉnh. Chủ động phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ tham mưu, xử lý phát sinh giữa hai kỳ họp. Các thành viên Ban đã phát huy vai trò, trách nhiệm, linh hoạt trong tham gia các hoạt động của Ban, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh vẫn còn tồn tại hạn chế nhất định do các thành viên Ban hoạt động kiêm nhiệm chủ yếu là Lãnh đạo chủ chốt các huyện, nên việc sắp xếp thời gian tham gia các cuộc giám sát, họp thẩm tra của Ban đôi lúc còn chưa được đầy đủ.

III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Công tác phối hợp, chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia cùng các Ban HĐND tỉnh dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh, chuẩn bị nội dung theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

- Tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND tỉnh phân công.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

- Giám sát tại kỳ họp: Chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu tài liệu, thẩm tra các báo cáo, đề án, chương trình và dự thảo Nghị quyết trình các kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

- Dự kiến giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chính sách thông tin- truyền thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021 – 2025.

- Chủ trì tham mưu tổ chức giám sát chuyên đề năm 2025 của HĐND tỉnh: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, quản lý, cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2024”; Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2025.

- Giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh; việc thực hiện các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; khảo sát một số nội dung khi xét thấy cần thiết qua năm tình hình và tiếp xúc cử tri; tổ chức giám sát thường xuyên việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, các kiến nghị sau giám sát theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực chính sách dân tộc của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Theo dõi, giám sát việc ban hành quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND các huyện, thị xã, thành phố theo lĩnh vực được phân công.

- Tham gia các cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, của Hội đồng Dân tộc Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên; phối hợp tham gia giám sát với các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan khác khi được mời.

3. Các hoạt động khác

- Thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình thực tế ở cơ sở, đặc biệt là tình hình sản xuất, ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng

xa, vùng biên giới khó khăn; việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các Ban tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban HĐND 2 cấp tỉnh, huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia đón tiếp, làm việc với các tỉnh bạn lên thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên

- Thực hiện nghiêm túc hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh gửi đến Ban theo quy định.

- Tham dự các Hội nghị, cuộc họp, phiên họp của Thường trực HĐND, UBND tỉnh khi được mời. Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của tỉnh, của cơ quan. Thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh giao.

- Tổ chức đoàn đi trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Ban Dân tộc HĐND một số tỉnh, thành phố.

- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2025; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND tỉnh phân công.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024; Chương trình hoạt động năm 2025 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- UB Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Các vị Đại biểu QH tỉnh; ĐB HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng: Công tác HĐND, TTDN;
- Lưu: VT, BDT.

**TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN**

Mùa Thanh Sơn